




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, การเงินธนาคาร, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, inn, mcot, thecoverage)</p> <p>- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกาฯ เผย นายกาฯ เผยถึงผลความสำเร็จและกระแสตอบรับที่ดีมาจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ระยะที่ 1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง ประชาชนพึงพอใจในการเข้าถึงบริการที่ง่ายขึ้น จึงสั่งเร่งเดินหน้าโครงการฯ ระยะที่ 2 ใน 8 จังหวัดเพิ่มเติม ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู นครราชสีมา อำนาจเจริญ และพังงา ตั้งเป้า Kick off เดือนมี.ค.67 พร้อมเตรียมขยายผลทั่วประเทศภายใน 1 ปี อำนวยความสะดวกประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เท่าเทียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ภก.ปริญญ์ สุขเกษม รองยาทำร้าย จ.เพชรบุรี เผยการเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้บริการภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยเล็กน้อย เข้าถึงบริการจากหน่วยบริการใกล้บ้านในชุมชน โดยเฉพาะในช่วงหลังเวลาราชการ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้อย่างมากกับกลุ่มผู้ทำอาชีพค้าขาย และแรงงานนอกระบบประกันสังคม มีประชาชนเข้ารับบริการมากขึ้น รวมทั้งการเชื่อมข้อมูลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจ่ายยา</p>	
<p>ยาบ้า 5 เม็ด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, mcot, hfocus, newtv)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีมีการล่ำรายซื้อเพื่อไต่ถามปริมาณยาเสพติด เนื่องจาก การกำหนดปริมาณครอบครองยาบ้า 5 เม็ดสันนิษฐานเป็นผู้เสพ เป็นเรื่องไม่เหมาะสม ว่า ต้องดูเหตุผลที่มา เพราะประกาศฉบับนี้ออกตามกฎหมาย ซึ่งหากไม่มีการกำหนดปริมาณไว้จะเป็นช่องว่าง แต่ถ้ากำหนดปริมาณไว้เพื่อแยกคนเสพออกจากคนค้า แล้วนำเข้าสู่การบำบัดและคืนสู่สังคมจะแก้ปัญหาได้ ส่วนพฤติกรรมการขายแค่ถือ 1 เม็ดเพื่อขายก็ถือว่าผิดแล้ว พร้อมยืนยันกฎหมายได้ผลแน่นอน และเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย เพื่อสกัดผู้ค้ารายย่อย ทั้งนี้ ประเด็นว่าสามารถเข้าบำบัดได้กี่ครั้ง กฎหมายไม่ได้ระบุไว้อยู่ที่ดุลยพินิจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarin</p> <p>- นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตผู้ช่วยรมว.ยธ. กล่าวถึงประเด็นยาบ้า 5 เม็ดไม่ผิดกฎหมาย ว่า ตนต่อต้านเรื่องนี้ แต่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.ไม่ได้รับฟังและเดินทางไปต่อ การจะสันนิษฐานว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยไม่จำเป็นต้อง 5 เม็ด เม็ดเดียวก็สันนิษฐานได้ ส่วนการจะทำ Harm Reduction การบำบัด แต่ศูนย์บำบัดแต่ละจังหวัดยังไม่ค่อยมีเลย รวมถึงฝากนายวัน อยู่บำรุง ผช.รมต.สธ. ให้ไปแก้ไขเรื่องดังกล่าว เนื่องจากบิดาของนายวันปราบยาบ้าเอาจริงเอาจัง พร้อมแนะนำให้หาแนวทางที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีต รมว.สธ.เคยทำไว้ว่าถ้ามียาบ้า 1 เม็ดก็ผิดกฎหมาย มาทำใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ejan, hfocus, worldbusiness-th, allmiles, edunewssiam)</p> <p>- สสส. และมูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด จัดประชุมสัมมนาแกนนำเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อร่วมออกแบบแนวทางการปฏิบัติการป้องกันปัญหาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พร้อมชี้หลักการสำคัญของการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในชุมชนต้องมีฐานมาจากพลังสังคม พลังวิชาการ และพลังนโยบาย ทั้งนี้ สสส. ได้สนับสนุนโครงการเครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ ทำให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ 25 แห่ง ใน 48 จังหวัด</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (khaopenkhao, newsfreelancer, thaisaeree, siamhotlinenews)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2567 "ปกป้องสุขภาพของคนไทย ห่างไกลควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า" และมอบรางวัลเพชรนครา อวอร์ด ประจำปี 2567 ให้แก่องค์กรและบุคคลที่มีผลงานในการควบคุมยาสูบด้านต่าง ๆ จำนวน 65 รางวัล พร้อมกล่าวขอบคุณสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ที่ได้จัดตั้งเครือข่ายคลินิกฟ้าใสให้บริการเลิกยาสูบ แบบone stop service กระจายอยู่ทั่วประเทศรวม 563 แห่ง ทั้งนี้ ออก.ผลิตยาเลิกบุหรี่ชื่อว่า Cytisine ได้แล้ว ซึ่งคนไทยจะเข้าถึงยาชนิดนี้ โดย สธ.พร้อมสนับสนุนสร้างสังคมปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน ป้องกันผู้สูบบุหรี่ใหม่ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ไม่ให้หลงเชื่อทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, โลกวันนี้, hfocus)</p> <p>- นายวิศุทธิ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์ฯและคณะ พร้อมแกนนำนักศึกษาจากวิทยาลัย SBAC และสโมสรนักศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตฯ เข้าพบและขอขอบคุณนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกฯ และนายธสรณ์อัฒม์ ธนธิพันธ์ เลขาธิการ สคบ. ที่เร่งรัดปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงขอสนับสนุนให้รัฐบาลยังคงมาตรการการห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า และปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มข้น เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่ใหม่ในอนาคต</p> <p>- เพจเศรษฐา ทวีสิน โพสต์ข้อความขอขอบคุณน้อง ๆ จากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ที่เข้ามาให้กำลังใจในการทำงาน รัฐบาลตั้งใจรับฟังทุกข้อกังวลและตั้งใจจะควบคุมไม่ให้มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแก่เด็กและเยาวชน เพราะมีข้อมูลพิสูจน์แล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าบุหรี่ธรรมดาหลายเท่า และอาจเป็นประตูที่พาไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่น ๆ โดยรัฐบาลจะมุ่งเน้นปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้เด็กและเยาวชนไทย</p>	
<p>กรม.อนุมัติ อภ.กู้เงิน 3 พันล. ช่วยกันความเสี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผย กรม.มีมติให้ อภ. กู้เงินเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินในลักษณะ Roll-over ครอบคลุมระยะเวลาการกู้ 5 ปี วงเงินกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท เนื่องจากข้อมูล อภ. เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 66 มีลูกหนี้ค้างค้างรวม 7,242.94 ล้านบาท แบ่งเป็น สปสช. 4,133.72 ล้านบาท สปส. 1,013.55 ล้านบาท ลูกหนี้ภาครัฐ 1,973.33 ล้านบาท และลูกหนี้ภาคเอกชนและส่งออก 122.34 ล้านบาท โดยขออนุมัติกรอบวงเงินกู้เอาไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง เป็นกรอบวงเงินเพื่อประกันความเสี่ยงสำหรับกู้เมื่อมีความจำเป็น ซึ่งลูกหนี้จะทยอยใช้หนี้เรื่อยๆ ส่วน สปสช.ปฏิเสธหนี้ 4 พันล. ต้องไปตรวจสอบรายละเอียด</p>	
<p>กรม.แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ สธ. 6 ตำแหน่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, hfocus)</p> <p>- กรม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สธ. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 6 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สธ. ที่ว่าง ดังนี้ 1. นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สปส. 2. นายศักดา อัลภาชน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สป.สธ. 3. นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรม คร. 4. นายวีรุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ 5. นายสรวิชัย บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และ 6. นายมนต์เชียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า กรม.เห็นชอบรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สธ. ตามที่เสนอ หลังจากนั้นจะนำทูลเกล้าฯ เพื่อพิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยระหว่างนี้สามารถให้มารักษาการในตำแหน่ง ส่วนตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สธ.ที่ยังว่างอีก 1 ตำแหน่ง เป็นสัดส่วนที่จะคัดจากสาธารณสุขนิเทศก์ที่มีอยู่ โดยวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามที่ ก.พ.กำหนด</p>	
<p>อย.ปรับระบบขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., สวท., mcot, newtv, bangkoktoday, thaitabloid)</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง กล่าวถึงการปรับระบบการให้บริการของ อย. ว่า นพ.ชลน่าน รมว.สธ. ได้เร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกฯ ที่บัญชาให้ อย.เร่งรัดการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ไทยส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศได้มากขึ้น ล่าสุด อย. ได้ปรับระบบการให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือศูนย์ One Stop Service (OSSC) ด้วยการให้บริการด้วยระบบการทำงานแบบดิจิทัล ลดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต เข้าถึงง่าย รวมทั้งเพิ่มระบบให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการขอขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ ยังได้ปรับทุกระบบงานในคู่มือประชาชน ลดขั้นตอนต่างๆ ลงร้อยละ 50 หรือประมาณครึ่งหนึ่ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรม. เห็นชอบหลักการ สบพช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnn, true)</p> <p>- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) พร้อมอนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับ สบพช. ในช่วงปี 2568-2577 จำนวน 37,234.48 ล้านบาท โดยตั้งเป้าลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ให้ใกล้เคียงมาตรฐานสากล</p>	
<p>ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.ร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2566 "ธรรมมรรคสู่ระบบสุขภาพที่สมดุล" ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2566 รวมถึงการขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาลโดยองค์กรพระพุทธศาสนา และการจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้จัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุและสามเณรแล้วประมาณ 180,000 รูป คาดว่าข้อมูลทั้งหมดจะเรียบร้อยภายใน พ.ศ.2567 และยังจัดทำโครงการส่งฆาภิบาลเพื่อพระสงฆ์อาพาธ ซึ่งวัดควรมีสถานที่สำหรับดูแลพระที่อาพาธ ภายใต้นโยบายสถานชีวาภิบาล</p>	
<p>แก้กฎหมายอัมมัญญ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ กำลังดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 หรือกฎหมายอัมมัญญ โดยกำหนดให้สามารถดำเนินการได้ในคู่สมรส ไม่ได้ระบุว่าเป็นเพศชายกับเพศหญิง หากเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถทำอัมมัญญได้ แต่ต้องบอกรายละเอียด ซึ่งได้เสนอเข้ากรม.ไปแล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนกรม.จึงต้องนำกลับมาทำใหม่ โดยยืนยันฉบับแก้ไขตามร่างเดิม เนื่องจากผ่านการพิจารณาของคกก.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนของกรม ก่อนนำเสนอกรม.อีกครั้ง</p>	
<p>ห่วงสุขภาพปชช. กรณีไฟไหม้บ่อขยะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยโดยรอบมีภาวะเสี่ยงและมีผลกระทบต่อสุขภาพจากการสูดดมรับควันไฟ เขม่า เถ้า และฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ว่า กรมฯ พร้อมส่งทีม SEhRT ระดับพื้นที่ทำการประเมิน ฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน พร้อมขอความร่วมมือ อปท.เร่งกำหนดมาตรการ ควบคุม กำกับ ป้องกัน ปัญหาไฟไหม้บ่อขยะที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด</p>	
<p>เปิดตัว Model แก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, changmainews)</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า รายงานข้อมูลสุขภาพเด็กอายุ 0 – 5 ปี ของสธ. พบเด็กเตี้ยร้อยละ 12 เด็กเริ่มอ้วนและอ้วนร้อยละ 8.7 และผอมร้อยละ 6.4 สอดคล้องกับผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ปี 2565 (MICS7) ของสทนง.สถิติแห่งชาติ และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย จึงได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ภายใต้อำนาจ “Model พลัง 3 สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยแก้ไขปัญหาคือ ผอม อ้วน” ได้แก่ สร้างนโยบายระดับตำบล สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง และสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมประกาศขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนำไปแก้ไขปัญหาลูกหลานทุพโภชนาการในเด็ก</p>	
<p>ชวนหญิงวัยเจริญพันธุ์รับยาเสริมธาตุเหล็ก-กรดโฟลิกฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- ดร.นพ.สรวิศ บุญสม รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับสบสช. สสส. และภาคีเครือข่าย เพิ่มช่องทางให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิกได้สะดวกยิ่งขึ้น เพียงถือบัตรประชาชนไปติดต่อร้านยาที่มีสต็อกเกอร์ร้านยาของตน ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพหรือใช้แอป.เป่าตัง เพื่อลดปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สู่การเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครุภัณฑ์คุณภาพ และลดความเสี่ยงของทารกพิการแต่กำเนิด ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช.ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่คลอดบุตร 6 เดือนขึ้นไป</p>	
<p>ตั้งทีมเยียวยาใจ แก้วกฤตสุขภาพจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, hfocus)</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต ทีมปฏิบัติการวิกฤตสุขภาพจิต ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภัยพิบัติ ทั้งจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ และสถานการณ์โรคระบาด การเพิ่มพูนความรู้ และทักษะให้กับทีมปฏิบัติการวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ (IT) ของหน่วยงานภายในกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต ให้ได้รับการดูแลตามมาตรฐานตามที่กำหนดได้</p>	
<p>ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus , thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย ได้ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากแล็บสู่ชีวิต” Medical Sciences Innovations : From Lab to Life ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิ.ย. 67 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาการ และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ พร้อมเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัล DMSc Award” ผลงานวิชาการ และ R2R</p>	
<p>โรคลมชัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศ "WHO Global Actions on Epilepsy and Other Neurological Disorders" โดยร่วมมือกับองค์การต่อต้านโรคลมชักสากล (ILAE) ในการแก้ปัญหาโรคลมชัก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโรคที่ก่อให้เกิดความผิดปกติทางระบบประสาทอย่างรุนแรง พบได้ในทุกช่วงอายุ</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5 ใน กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., bangkokbiznews)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เผยตามที่มีข้อมูลออกมาว่า ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ใน กทม. หากสูดเข้าไปจะเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ประมาณวันละ 4-5 มวน เป็นข้อมูลจริง จากข้อมูลของ Richard A. Muller นักวิจัยสถาบันวิจัยสภาพอากาศ Berkeley Earth แห่งม.แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ซึ่งคำนวณเปรียบเทียบปริมาณฝุ่น PM 2.5 กับปริมาณการสูบบุหรี่พบว่า ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่ปริมาณ 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ เทียบได้กับการสูบบุหรี่ 1 มวน ซึ่งปริมาณฝุ่น PM 2.5 ใน กทม. หากสูดเข้าไปจะเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ประมาณ 1,200-1,400 มวน/ปี หรือตกวันละ 4-5 มวน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ปอด กระแสเลือด และทำให้เกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรกระบบทางเดินหายใจ</p>	
<p>เตือนระวังหลอดเลือดสมองแตกหลังอาบน้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot)</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา เผยการแช่ขั้วเดือนว่า ชายหลอดเลือดสมองแตกหลังอาบน้ำ เหตุเจออากาศเย็น ถูกส่งโรงพยาบาลพบความดันสูง หลอดเลือดสมองตีบ อันตรายถึงชีวิตนั้น เป็นข้อมูลจริงบางส่วน การอาบน้ำไม่ได้ส่งผลให้เกิดหลอดเลือดในสมอง อุดหนุมที่ร้อนหรือเย็นจัดไม่เกี่ยวกับอาการหลอดเลือดในสมองแตก ตามข่าวอาจเป็นความบังเอิญมาเกิดอาการหลอดเลือดในสมองแตกหลังอาบน้ำพอดี ในความเป็นจริงหลอดเลือดสมองสามารถแตกตอนไหนก็ได้ เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันแต่ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวข้องกัน การอาบน้ำอุ่นแล้วมาเจออากาศเย็นทำให้หลอดเลือดสมองตีบ ยังขาดการอธิบายถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงยังไม่ควรด่วนสรุปและยังไม่ควรแชร์ต่อ</p>	
<p>ผลกระทบจากวัคซีนโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3plus, thebangkokinsight, springnews, nation, ejan, pptv) เพจ (สรยุทธ, Dr.Dark)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- น.ต.นพ.อรรถสิทธิ์ คุลอำนวย พยาธิแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ชี้แจงกรณี ศ.นพ.ธีรวัฒน์ เหมะจุธา จุฬาฯ โปสต์ภาพระบุคนที่ยังไม่ตายหรือตายแล้วจากวัคซีนโควิด mRNA พบแท่งย้วยสีขาวคล้ายหนวดปลาหมึกที่ไม่เคยพบมาก่อนในหลอดเลือดแดงส่วนที่ไปเลี้ยงสมอง ว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีน mRNA สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามธรรมชาติของกลไกร่างกายเมื่อเสียชีวิตแล้ว และเป็นความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ที่ถูกส่งต่อกันมาตามหลักวิชาการ ขณะที่กรณีลิ่มเลือดอุดตันก่อนตายหรือ antemortem thrombus จะต่างจากกรณีลิ่มเลือดอุดตันหลังตาย หรือ Postmortem blood clot อย่างชัดเจน ตั้งแต่สีที่เป็นสีแดงสดอย่างกลมกลืน และยึดติดกับผนังหลอดเลือด ที่สำคัญจะไม่ใช่สีขาว ที่เกิดจากการแยกชั้นของน้ำเลือดพลาสมา</p> <p>- ผศ.ศ.นพ.ธีระ วรรณรัตน์ จุฬาฯ โปสต์เรียกร้องให้แพทยสภา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ออกมาชี้แจง และให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 และ m-RNA หลังเกิดข่าวที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของวัคซีนออกมาหลายด้าน โดยระบุว่ากรณีดังกล่าวจำเป็นต้องช่วยกันนำเสนอสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ระดับสากล ก่อนที่จะเกิดผลกระทบจากข่าวลวง และสร้างความวิตกกังวลรวมทั้งความกลัววัคซีนที่แพร่อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพราะตามหลักทางการแพทย์ วัคซีนเป็นอาวุธสำคัญทางด้านสาธารณสุข และวัคซีนต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้เป็นวงกว้างล้วนผ่านขั้นตอนมาตรฐานสากลในประสิทธิภาพและความปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Anan Jongkaewwattana</p> <p>- โปสต์หลังจากคนเสียชีวิตระบบไหลเวียนโลหิตหยุดทำงาน เลือดในระบบจะเริ่มแข็งตัวอย่างช้าๆ และมีลักษณะรูปร่างที่สังเกตได้ค่อนข้างง่าย เรียกรวมแข็งตัวของเลือดหลังเสียชีวิตว่า postmortem clot มีการศึกษาและรายงานมาก่อนหน้านี้อยู่นานมากแล้ว ซึ่งประเด็น white clot ที่กำลังมีการตั้งคำถามว่าเกิดจากการใช้วัคซีนโควิด ซึ่งเอาออกมาจากผู้เสียชีวิต จะแยกออกจาก postmortem clot ที่พบในธรรมชาติอย่างไร</p>	
<p>คำตอบแทน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก., hfocus)</p> <p>- พญ.สุพัชรา ศรีวณิชชากร ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ราชวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ ได้เข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เพื่อเสนอพิจารณากำหนดนโยบายและพัฒนามาตรการสนับสนุนการมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยได้เสนอ 4 ข้อหลักเพื่อหนุนงานปฐมภูมิ ขอแก้ไขคำตอบแทนตามภาระงาน เพิ่มเงิน พ.ต.ส.เป็น 15,000 บาท ขอความก้าวหน้าขึ้นซี 9 และ 10 ช่วยสร้างแรงจูงใจคนเรียนเพิ่ม สอดคล้องนโยบาย พร้อมขอแยกจ่าย OP Primary Care แยกจาก OP รวม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, thereporters)</p> <p>- กลุ่มลูกจ้าง และพกส. 4 ภาค ยื่นหนังสือร้องเรื่องขอปรับเพิ่มค่าตอบแทน และสวัสดิการของลูกจ้าง และพกส. เพื่อผลักดัน พกส. 56 สายงาน ให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ และปรับขึ้นเงินอัตราค่าจ้างอย่างเป็นธรรม ซึ่งองค์กรสาธารณสุขไม่ได้มีเพียงแพทย์และพยาบาลเท่านั้น โดยมี น.ส.กัลยพัชร รจิตโรจน์ สส.พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธาน กมธ. การสาธารณสุข เป็นผู้เข้ารับหนังสือเรื่องร้องเรียน รับปากจะช่วยผลักดัน และนำเรื่องเข้าวาระประชุม</p>	
<p>หมอเกาหลีใต้ประท้วงนโยบายเร่งผลิตแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, pptv, TNN, sondhitalk, ch3plus, ch7, one31, thethaiger, smartbomb, topnews, js100, mcot)</p> <p>-ก.สาธารณสุขเกาหลีใต้ เผยมีแพทย์ฝึกหัดจำนวน 6,415 คนจาก รพ.100 แห่ง ยื่นจดหมายลาออกเมื่อ 19 ก.พ. 2567 โดยแพทย์จำนวน 1,600 คน หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อประท้วงแผนของรัฐบาลในการเพิ่มโควตารับนักศึกษาแพทย์อีก 2,000 คนในปีหน้า ขณะที่ปัจจุบันมีแพทย์ฝึกหัดราว 13,000 คนในเกาหลีใต้ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วย แต่ยังไม่ถึงขั้นทำให้การรักษาหยุดชะงัก โดยรัฐบาลประกาศขยายเวลาทำการในรพ.ของรัฐ 97 แห่ง และห้องฉุกเฉินในรพ.ทหาร 12 แห่ง รวมถึงมีคำสั่งให้แพทย์กลับมาทำงาน ขณะที่ตำรวจเตือนว่าจะจับกุมผู้ที่ยุยงให้แพทย์หยุดงานประท้วง ทั้งนี้ กฎหมายเกาหลีใต้ระบุห้ามบุคลากรทางการแพทย์หยุดงาน</p>	